

## THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 09/04/2023

Tại Giáo Đoàn Mt. Pritchard - CDCGVN / TGP Sydney

“Nào ta hãy mừng vui, Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia”, những tiếng hát vang của cộng đoàn cùng với ca đoàn trong bài hát Ca Nhập Lễ cùng đón chào đoàn rước cha Chủ tế và đoàn Phụng vụ đã nói lên tâm tình mừng vui của cộng đoàn và bầu khí long trọng trong Đại Lễ Mừng Chúa Phục sinh tại nhà thờ Our Lady of Mt. Carmel Mt. Pritchard vào lúc 4:00pm ngày Chúa Nhật 09/04/2023.

“Chúa đã sống lại thật rồi” đó là lời khẳng định theo Tin Mừng mà cha Chủ tế FX. Nguyễn Văn Tuyết mời gọi mọi người cùng xác tín và sống Mầu nhiệm Phục sinh trước khi cha xông hương Bàn thờ theo nghi thức Đại lễ. Cũng lâu rồi hôm nay cộng đoàn mới lại được cùng hát: “Tôi lại thấy Nước từ bên phải Đền thờ chảy ra, Alleluia” để đón nhận Nước thánh từ cha Chủ tế.

Trong Bài trích sách Tông đồ Công vụ (Cv 10, 34a. 37-43) mọi người được nghe lời chứng mạnh mẽ của Thánh Phê-rô khẳng định các ngài đã được cùng ăn uống với Chúa Ki-tô sau khi Người sống lại. Trong Bài đọc 2 (Col 3, 1-4) Thánh Phao-lô còn báo cho mọi người một tin vui là nếu ta tin vào Chúa Ki-tô Phục sinh thì ta cũng được hưởng vinh quang phục sinh với Người. Trong Tin Mừng Thánh Gioan (Jn 20, 1-9) bà Maria Mađalêna được biết tin vui Phục sinh đầu tiên vì đã yêu mến Chúa thật nhiều, đã là người đến viếng mộ Chúa sớm nhất, rồi loan báo tin vui cho các Tông đồ.

Trong bài giảng, cha Chủ tế mời gọi mọi người noi theo gương bà Maria Mađalêna, luôn biết thể hiện tình yêu Chúa qua các việc làm, cụ thể là kết hiệp với Chúa qua cầu nguyện để củng cố thêm Đức tin của mình. Với Đức tin vững mạnh thì không chỉ được sống lại với Chúa sau này, mà còn được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời ngay tại đời này.

Thánh Lễ được tiếp tục với các phần như thường lệ. Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Đaminh Nguyễn Ngọc Thánh, Trưởng Ban Mục vụ Giáo đoàn Mt. Pritchard, thay mặt Ban Mục vụ chúc mừng cha Đặc trách cùng cộng đoàn được tràn đầy Ân sủng của Chúa Ki-tô Phục sinh, nhất là luôn vui sống trong Niềm vui Phục sinh. Alleluia!!!

“Chúa đã sống lại thật rồi. Alleluia”, mọi người ra về trong niềm vui đó. Chắc hẳn mỗi người trong Giáo đoàn sẽ đem theo niềm vui Phục sinh về cuộc sống gia đình, để rồi mỗi người sẽ vui hưởng Món Quà Phục Sinh của Chúa Ki-tô: “BÌNH AN cho các con”. Alleluia.

Đặc biệt, sau Thánh Lễ, cha Đặc trách FX. Nguyễn Văn Tuyết cùng với Ban Mục vụ Giáo đoàn Mt. Pritchard, Ca đoàn Ngôi Ba cùng nhau chia sẻ niềm vui Phục sinh qua bữa ăn tối tại Nhà hàng Jumbo Seafood Mounties. Đây cũng là dịp thắt chặt tinh thần khi đã cùng nhau phục vụ Cộng đoàn trong các công tác tông đồ, nhất là trong Đại lễ Phục sinh này. Chúc mừng.

Tom. Văn Hóa tường trình.



Giáo dân Mt. Pritchard sốt sắng tham dự Thánh lễ Phục sinh



Rước Chủ tế và Đoàn Phụng vụ



Cha Chủ tế xông hương Bàn thờ



Tôi đã thấy nước từ bên phải Đền thờ chảy ra...



Cha Chủ tế rảy Nước Thánh





**BÀI ĐỌC I: Cv 10, 34a. 37-43**



**BÀI ĐỌC II: Col 3, 1-4**



**Cha Chủ tế xông hương Lời Chúa**



**Lắng nghe Bài giảng**



**Lời Nguyện Cộng đoàn**



**Dâng Lễ vật**



**Dâng Lễ vật**



**Ca đoàn Ngôi Ba**



Thánh lễ mừng Chúa Phục sinh



Đây là Mình Thầy, các con hãy cầm lấy mà ăn



Đây là Máu Thầy, Máu Giao ước mới



Giáo dân Rước Lễ



Giáo dân Rước Lễ



Trưởng ban Mục vụ Giáo đoàn chúc mừng Phục sinh



Tiệc mừng 'Niềm vui Phục sinh'



Nào ta hãy cùng vui... Chúc mừng...

